





**Giải bài tập Đánh giá hoạt động trang 55 VBT Hoạt động trải nghiệm 2 -
Chân trời sáng tạo**

1

Tự đánh giá và bạn đánh giá em.

Tô màu vào  với mỗi nội dung em tự đánh giá và bạn đánh giá em theo gợi ý:

Hoàn thành tốt:  Hoàn thành:  Chưa hoàn thành: 

STT	Nội dung	Em tự đánh giá	Bạn đánh giá em
1	Giới thiệu được về nghề nghiệp của bố, mẹ hoặc người thân.		
2	Tìm hiểu được công việc chính của bố, mẹ hoặc người thân.		
3	Chia sẻ được với bạn về đức tính của bố, mẹ hoặc người thân có liên quan đến nghề nghiệp.		
4	Thực hiện được hoạt động sắm vai trải nghiệm với một số nghề.		
5	Viết được lời nhắn gửi hoặc vẽ được bức tranh bày tỏ cảm xúc về nghề nghiệp của bố, mẹ hoặc người thân.		

Phương pháp giải:

- Đầu tiên em đọc nội dung của bảng đánh giá, thông qua những lần tham gia hoạt động, em thấy mình đã hoàn thành tốt những yêu cầu của bảng đưa ra chưa? Tự mình đánh giá mức độ hoàn thành của bản thân.

- Sau đó, em nhờ bạn đánh giá thông qua những ghi chép của em trong vở bài tập và tô màu vào bảng.

Lời giải chi tiết:

STT	Nội dung	Em tự đánh giá	Bạn đánh giá em
1	Giới thiệu được về nghề nghiệp của bố, mẹ hoặc người thân.	☆☆☆	☆☆☆
2	Tìm hiểu được công việc chính của bố, mẹ hoặc người thân.	☆☆☆	☆☆☆
3	Chia sẻ được với bạn về đức tính của bố, mẹ hoặc người thân có liên quan đến nghề nghiệp.	☆☆☆	☆☆☆
4	Thực hiện được hoạt động sắm vai trải nghiệm với một số nghề.	☆☆☆	☆☆☆
5	Viết được lời nhắn gửi hoặc vẽ được bức tranh bày tỏ cảm xúc về nghề nghiệp của bố, mẹ hoặc người thân.	☆☆☆	☆☆☆

2

Ý kiến của người thân về việc em đã thực hiện.



- Em hãy thể hiện sự trân trọng đối với nghề nghiệp của bố, mẹ hoặc người thân.
- Em luôn quan tâm đến bố, mẹ hoặc người thân và thực hiện những việc làm để giúp đỡ bố, mẹ hoặc người thân trong cuộc sống hằng ngày.

Phương pháp giải:

-Qua thời gian quan sát các em khi ở nhà, phụ huynh cảm thấy các em học sinh đã thực hiện bài tập như thế nào? Các em đã hiểu hơn về nghề nghiệp của bố mẹ hay chưa? Các em cảm thấy thế nào khi biết được nghề nghiệp của bố mẹ?

Lời giải chi tiết:

Tôi rất bất ngờ khi được con phỏng vấn về nghề nghiệp của mình. Qua bài học này, con đã hiểu sâu hơn về đặc điểm nghề nghiệp của tôi, hiểu được những vất vả và niềm vui trong công việc. Con thể hiện sự quan tâm và giúp đỡ tôi nhiều hơn, thường xuyên hỏi han tôi sau những ngày làm mệt mỏi nữa.